



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบลเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคลากรรอบข้าง ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้เข้ารับการส่งรายชื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสต่อไป นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
นางศุภรศมี मिलินคณาพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สำนักปลัด
สิบเอกเดชา คนที	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักปลัด
นางสาวทิมมพร แดงวิชัย	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด
นางสาวสุพรรณิ เพ็ลียชัย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กองคลัง
นางสาวอิสริยา กุลนาม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กองคลัง
นายวิชิระ ภิรมย์กักิจ	พนักงานขับรถน้ำ(ทักษะ)	สำนักปลัด

ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดีงามความขยันหมั่นเพียรหาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสุขุม สิ้นสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน